

2 สปช.”บุญเลิศ – นิमित”ผิดหวังกมธ.ยกร่างฯตัดทิ้ง “สวัสดิการสื่อ”ออกจากร่างรธน. แต่ไม่ท้อ ขอเดินหน้าขับเคลื่อนต้น “สวัสดิการ”ต่อให้ถึงที่สุด เผยคนทำสื่อส่วนใหญ่ต้องการขวัญและกำลังใจในการทำงาน ไม่ใช่ให้สภาวิชาชีพสื่อฯถือไม้เรียวคุมจริยธรรมแต่ไม่สนใจคนข่าวและครอบครัวจะมีกินมีใช้หรือไม่

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช และนายนิमित สิทธิไตรย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) คณะกรรมาธิการการปฏิรูปสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยว่า การตัดข้อความ “สวัสดิการ”คนทำสื่อออกจากร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 49 พรรคท้าย โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา สร้างความผิดหวังและเสียใจอย่างยิ่งให้กับตนทั้งสองและคิดว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนทำสื่อทั่วประเทศซึ่งมีเป็นจำนวนมาก

นายบุญเลิศ กล่าวว่ แต่เดิมนั้น คณะกรรมาธิการยกร่างฯได้เขียนข้อความดังกล่าวไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯซึ่งได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ครอบคลุมความคิดรวบยอด วาระการปฏิรูปและแผนปฏิบัติการในการปฏิรูปสื่ออย่างเป็นระบบโดยการกำกับจริยธรรมสื่อ่นั้น ต้องมีกลไกที่เป็นสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติหรือร่วมใหญ่อยู่ส่วนกลาง มีกฎหมายรองรับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ กลไกจะต้องไม่ยื่นถือไม้เรียวคอยลงโทษสื่อที่ละเมิดจริยธรรมอย่างเดียว หากแต่จะต้องไปส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพคนทำสื่อ ดูแลความเป็นอิสระ ไม่ให้ถูกแทรกแซงจากรัฐและทุน รวมถึงคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมจริยธรรมไปพร้อมๆกันด้วยอย่างครบวงจร เมื่อไปรับฟังความเห็นคนทำสื่อในต่างจังหวัดก็ได้รับการขานรับสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคนทำสื่อ แต่ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดในการยกร่างนั้น การคุ้มครองสวัสดิภาพสื่อไม่ปรากฏในร่าง มีแต่คุ้มครองสวัสดิการ ต่อมาล่าสุดได้ตัดข้อความสวัสดิการออกไปแล้วใส่คำสวัสดิภาพเข้าไปแทน การตัดข้อความสวัสดิการออกไปจะกระทบกับการร่างกฎหมายจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่กำลังจัดทำกันอยู่ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับวาระการปฏิรูปที่กรรมาธิการสื่อฯเสนอเป็นยุทธศาสตร์ และเป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะนำมาพิจารณาว่า ร่างรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะลงมติให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน

ด้านนายนิमितกล่าวว่า ตนและนายบุญเลิศเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการสื่อมาตั้งแต่ต้น ได้ผลักดันให้กรรมาธิการปฏิรูปสื่อไปรับฟังความเห็นสื่อท้องถิ่นแถบอีสานใต้ 5 จังหวัด จัดที่อุบลราชธานี ได้ข้อสรุปที่ประกาศเป็นปฏิญญาอุบลฯเอาไว้เรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพ เมื่อไปรับฟังความเห็นคนทำสื่อที่เชียงใหม่และที่สงขลาได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้ ล่าสุดเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 4 ภาค คือภาคกลาง – ภาคตะวันออก,ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคอีสานนำโดยนายสุนทร จันทร์รังสี

ได้ประชุมกันที่กรุงเทพฯกลางเดือนพฤษภาคม ได้เสนอในหลายประเด็น มีประเด็นสนับสนุนเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้เขียนในร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อกรรมการยกร่างฯได้ตัดสิ่งที่เขียนไว้ดีแล้วออกไป จึงรู้สึก ผิดหวังและเสียใจแทนคนทำสื่อทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามตนและนายบุญเลิศจะพยายามผลักดันเรื่องนี้ต่อไป อย่างเต็มที่โดยขอให้คนทำสื่อร่วมกันเรียกร้องให้นำคำว่า “สวัสดิการ” กลับคืนมาใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ

นายบุญเลิศกล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการสื่อฯเมื่อวันที่**1** กรกฎาคม มีการพูด เรื่อง “สวัสดิการสื่อ”ถูกกรรมการยกร่างฯตัด กรรมการหลายคนไม่เห็นด้วย บางคนถึงกับพูดว่า อาจมีผล ต่อการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่รับร่าง สุดท้ายได้ตั้งคณะทำงานไปศึกษาหาข้อมูลเรื่องสวัสดิการและ สวัสดิภาพแล้วเสนอต่อที่ประชุมกรรมการปฏิรูปสื่อฯในวันที่ **8** กรกฎาคม หากที่ประชุมเห็นว่าควรคง” สวัสดิการสื่อ”ไว้ จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรรมการยกร่างฯให้ทบทวนมติ แต่ถ้าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการ คงไว้ก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อ

สำหรับคณะทำงานมี **4** คน ได้แก่ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ดร.สุกัญญา สุตบรรทัด นายวสันต์ ภัยหลีกถี่ และนางเตือนใจ สิ้นธุณิก